



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ

เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ

เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ทุน นั้น

อาศัยความตามประกาศกรมการปกครองฉบับดังกล่าว และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๑๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ (Function – Based)			
หน่วยที่	สาขาวิชา	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
๐๑๒	สาขาการผังเมือง หรือ การวางแผนเมือง หรือ Urban Studies หรือ Urban Management หรือ Urban Development หรือ Urban Planning วิชาเอกการผังเมือง หรือ การวางแผนเมือง หรือ Urban Studies หรือ Urban Management หรือ Urban Development หรือ Urban Planning	F๒๐๑	นายศุภินุญญ ทองนวล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕ อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

/โดยขอให้...

โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตน เพื่อรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด การแต่งกาย ชุดสุภาพ ทั้งนี้ หากไม่สามารถมารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ

เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓